

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÁC GIẢI THỂ THAO TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

Nguyễn Thế Tinh*, Nguyễn Găng*, Hoàng Trung Kiên**

ABSTRACT

Applying survey methods, consulting methods and mathematical statistical methods, we have collected data on business services and exploitation in the field of sport at Hue University. At the same time, statistics are regularly held tournaments held at Hue University for students, staff and lecturers.

Keywords: Business; Service; Sports tournament; Hue university

Ngày nhận bài: 16/4/2021; Ngày phản biện: 23/4/2021; Ngày duyệt đăng: 29/4/2021

1. Đặt vấn đề

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) là một trong những hoạt động thường xuyên của các đơn vị. Thông qua các hoạt động tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ (CB), sinh viên (SV) ĐH Huế. Đồng thời đây cũng là hoạt động khai thác cơ sở vật chất hiện có, tổ chức các giải đấu cho CB, giảng viên (GV), SV và người tiêu dùng TDTT để tạo thêm nguồn thu cho đơn vị, đây là một trong những việc làm cần được tính đến trong xu hướng phát triển nền kinh tế thị trường. Do vậy, để nhận thấy rõ điều đó, chúng tôi đã tiến hành đánh giá “Thực trạng tổ chức các giải thể thao tại Đại học Huế”.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Thực trạng tổ chức các giải thể thao tại ĐH Huế

Để thấy được việc tổ chức các giải thể thao tại ĐH Huế, đề tài đã tiến hành tổng hợp các giải đấu liên quan đến việc tổ chức của ĐH Huế và các trường ĐH thành viên, khoa trực thuộc ĐH Huế tổ chức từ năm 2018-2019. Kết quả thu được như sau: Đối với cấp ĐH Huế năm 2018 gồm: Đại hội Thể dục Thể thao ĐH Huế lần thứ IV; Giải Bóng bàn Hội thể thao ĐH và chuyên nghiệp Huế lần thứ XI; Giải bóng chuyền hội thể thao ĐH và chuyên nghiệp Huế lần thứ XXIII; Giải Cờ vua - Cờ tướng SV ĐH Huế lần thứ XIII; Giải Bóng đá nam (7 người) CB, viên chức, lao động (CB, VC, LĐ) ĐH Huế lần thứ XV; Giải Quần vợt Cơ quan ĐH Huế mở rộng; Năm 2019 gồm: Giải Cầu lông Hội thao ĐH và Chuyên nghiệp Huế lần thứ X; Giải Cờ vua - Cờ tướng SV ĐH Huế lần thứ XIV; Giải Bóng đá nam (7 người) CB, VC, LĐ ĐH Huế

lần thứ XVI; Giải Bóng đá Nữ 7 người lần thứ V; Giải bóng chuyền Hội Thể thao ĐH và chuyên nghiệp Huế lần thứ XXIV; Giải Quần vợt Cơ quan ĐH Huế mở rộng; Giải bóng đá nam SV Hue University – Intra Cup; Ngày hội SV khỏe ĐH Huế. Hầu hết các giải đấu này đều có nguồn kinh phí của ĐH Huế tổ chức, các đội tham gia tự chịu kinh phí để tham gia, hầu hết không có nguồn kinh phí tài trợ. Các cơ sở vật chất liên quan đến các giải đấu hầu hết đều tận dụng cơ sở vật chất hiện có. Ngoại trừ giải bóng đá nam SV Hue University – Intra Cup do Trung tâm Nhật ngữ tài trợ và đồng chủ trì tổ chức.

Đối với Trường ĐH Ngoại ngữ trong năm 2018 và 2019 có tổ chức các giải như: Giải Bóng đá, bóng chuyền SV do Đoàn TN chủ trì tổ chức; Giải Bóng chuyền SV do Hội SV tổ chức; Giải Bóng chuyền chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 do Công đoàn trường tổ chức.

Đối với Trường ĐH Sư phạm trong năm 2018 và năm 2019 cũng tổ chức các giải đấu như: Giải bóng chuyền SV; Giải cờ vua cờ tướng cấp trường; Giải bóng đá SV nam nữ trường do Đoàn thanh niên (TN) tổ chức; Giải Bóng chuyền công đoàn trường do Công đoàn trường tổ chức.

Trường ĐH Nông Lâm là một trong những trường có nhiều giải đấu cho CB và SV tham gia thi đấu như: Giải Bóng đá Tân SV; Giải Bóng đá nam nữ SV; Giải Bóng chuyền nam nữ SV trường; Giải bóng cờ vua SV trường do Đoàn TN Trường ĐH Nông Lâm chủ trì tổ chức; Giải bóng chuyền CB, VC, LĐ trường; Giải bóng đá nam CB, VC, LĐ trường; Giải bóng bàn CB, VC, LĐ trường do Công đoàn Trường ĐH Nông Lâm. Đối với các giải đấu của trường, ngoài kinh phí tổ chức từ trường thì còn có các công ty, doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ 1 phần kinh phí như: Công ty đồng phục Thiên Việt mỗi giải 5 triệu đồng; Công ty Giáo dục

* TS. Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

** ThS. Đại học Huế

quốc tế và Phát triển nhân lực Intrase Huế từ 3-5 triệu; Trung tâm Ngoại ngữ Việt Trung Huế 5 triệu.

Đối với Trường ĐH Khoa học thường niên tổ chức các giải bóng đá CB trường do Công đoàn và Hội thể thao tổ chức; Giải bóng đá SV Trường do Đoàn TN; Giải bóng chuyền CB trường do Hội cựu chiến binh + Công đoàn tổ chức. Ngoài ra còn các giải đấu của các Khoa như: Giải bóng đá nam Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Xã hội học;...

Đối với Trường ĐH Y Dược trong năm 2018, 2019 cũng tổ chức các giải như: Giải bóng đá nam, nữ SV truyền thống trường; Giải bóng rổ 3 on 3 ĐHYD mở rộng lần II; Giải cờ vua cờ tướng truyền thống trường; Giải bóng rổ ĐH Y Dược Huế mở rộng lần I; Giải cờ vua cờ tướng truyền thống trường; Giải bóng đá nam, nữ SV truyền thống trường; Ngày Hội SV khỏe do Đoàn TN trường chủ trì tổ chức; Giải Bóng đá CB, VC, LĐ trường do Công đoàn trường ĐH Y Dược chủ trì tổ chức.

Đối với Trường ĐH Luật: Giải bóng đá, bóng chuyền SV trường ĐH Luật Đoàn TN Trường ĐH Luật; Giải bóng đá SV hành chính mở rộng do Khoa Luật Hành chính tổ chức; Giải bóng chuyền CB, VC; LĐ do Hội cựu chiến binh trường tổ chức; Giải Bóng bàn CB, VC, LĐ trường; Giải Bi-da CB, VC, LĐ Trường ĐH Luật do Công đoàn trường ĐH Luật tổ chức. Giải cờ vua - sinh cờ tướng trường do Hội thể thao Trường ĐH Luật

Đối với Khoa GDTC – Đại học Huế gồm các Giải bóng bàn, cầu lông CB,VC, LĐ Khoa; Giải Bóng đá nam CB, VC, LĐ Khoa; Giải thể thao CB,VC,LĐ Khoa do Công đoàn Khoa GDTC-ĐH Huế tổ chức; Giải bóng đá nam, nữ SV; Giải bóng chuyền SV Khoa do Đoàn TN Khoa GDTC-ĐH Huế tổ chức; Giải bóng chuyền SV mở rộng; Giải các CLB Bóng chuyền do CLB Bóng chuyền Khoa tổ chức.

Đối với Trường ĐH Kinh tế có các đấu như: Giải Bóng đá CB,VC,LĐ Trường ĐH Kinh tế do Công đoàn trường ĐH Kinh tế tổ chức; Giải Bóng đá SV trường do Đoàn TN trường tổ chức; Giải cờ vua, cờ tướng SV trường do Hội SV Trường ĐH Kinh tế tổ chức; Giải Bóng đá SV Khoa Quản trị kinh doanh do Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức; Giải Bóng đá SV Khoa hệ thống thông tin kinh tế do Đoàn Khoa hệ thống thông tin kinh tế tổ chức.

Đối với Khoa Du lịch trong năm 2018, 2019 đã tổ chức giải bóng đá SV Khoa Đoàn TN Khoa Du lịch chủ trì tổ chức.

Tất cả các giải đấu của các trường thành viên; khoa trực thuộc hầu hết đều do nguồn kinh phí của

đơn vị, một phần nhỏ là nguồn kinh phí tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong khâu tổ chức hầu hết là do các tổ chức đoàn thể chủ trì tổ chức. Do đó, công tác tổ chức cũng chưa thực sự chuyên nghiệp, tổ chức với thời gian ngắn hạn nên sức thu hút, hấp dẫn chưa nhiều.

2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các giải thể thao tại ĐH Huế

Biện pháp 1. Đào tạo đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ các hoạt động TDTT.

Mục đích: Từng bước xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo một đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động TDTT.

Cách thức thực hiện: Thống kê, phân công đội ngũ CB chuyên trách, bán chuyên trách và mời các GV, chuyên gia về tổ chức sự kiện tập huấn cho đội ngũ này và gửi đi học các lớp đào tạo ngắn hạn về tổ chức, quản lý các hoạt động TDTT chuyên nghiệp.

Biện pháp 2. Xây dựng đề án khai thác cơ sở vật chất hiện có để tránh lãng phí.

Mục đích: Khai thác cơ sở vật chất hiện có một cách hợp pháp, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, đưa mạng lưới các cơ sở vật chất vào tổ chức hoạt động TDTT có nguồn thu.

Cách thức thực hiện: Giao cho đơn vị có chức năng xây dựng đề án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án khai thác cơ sở vật chất theo đúng quy định của Pháp luật và thực hiện theo đúng đề án đã được phê duyệt.

Biện pháp 3. Liên kết với các đơn vị khác có cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện TDTT.

Mục đích: Đáp ứng được nhu cầu, quy mô tổ chức các giải đấu TDTT trong toàn ĐH Huế, mở rộng mối quan hệ giữa các đơn vị trên địa bàn tp Huế với ĐH Huế một cách mật thiết.

Cách thức thực hiện: Tiến hành liên kết, hợp tác với các đơn vị có cơ sở vật chất trong và ngoài ĐH Huế để tổ chức các sự kiện TDTT mang quy mô lớn hơn và chuyên nghiệp hơn.

Biện pháp 4. Tăng cường hệ thống thiết chế về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu TDTT

Mục đích: Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu TDTT một cách khoa học, bài bản và đúng quy định của Nhà nước.

Cách thức thực hiện: Xây dựng các văn bản đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công, khai thác các tài sản công có hiệu quả.

Biện pháp 5. Đề xuất tăng cường cơ sở vật chất,

trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu TDTT hàng năm.

Mục đích: Tăng cường các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu TDTT có chất lượng và ngày càng hiện đại.

Cách thức thực hiện: Lập dự toán hàng năm, đề xuất xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu TDTT một cách khoa học, có kế hoạch dài hạn, đặc biệt là đề xuất tăng cường bằng cách xã hội hóa một cách hợp lý.

Biện pháp 6. Liên kết đầu tư với tư nhân (xã hội hóa).

Mục đích: Xây dựng được một số cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu TDTT thiết yếu và giảm tải ngân sách cho ĐH Huế.

Cách thức thực hiện: Tìm kiếm các cá nhân, doanh nghiệp phù hợp để thực hiện xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, trong tổ chức các hoạt động tập luyện và thi đấu TDTT.

Biện pháp 7. Cung cấp nguồn nhân lực hoạt động TDTT như: chuyên gia, HLV, HDV, trọng tài...

Mục đích: Cung ứng nguồn nhân lực cho hoạt động TDTT như các chuyên gia, huấn luyện viên, trọng tài,... phục vụ các giải đấu thể thao tại ĐH Huế.

Cách thức thực hiện: Phối hợp với các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐH Huế để xác định nhu cầu về huấn luyện viên, trọng tài, nhà tổ chức giải đấu,... xây dựng kế hoạch hoạt động cho các giải đấu của từng đơn vị nhằm phân bổ thời gian, số lượng hợp lý với điều kiện tập luyện, nguồn kinh phí,...

Biện pháp 8. Phối hợp với các tổ chức cung ứng loại hình tập luyện khác để tổ chức các sự kiện TDTT.

Mục đích: Phục vụ các giải đấu một cách đầy đủ, đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả cao.

Cách thức thực hiện: Liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu liên quan đến tổ chức giải đấu TDTT như: Công ty đồng phục, các shop thể thao để cung ứng cờ, huy chương, cup, dụng cụ thi đấu,... Công ty nước uống; Cửa hàng hoa tươi; Doanh nghiệp tổ chức sự kiện;... để cùng nhau bàn bản, phối hợp tổ chức các giải đấu một cách chuyên nghiệp, tiết kiệm.

Biện pháp 9. Xây dựng phương thức giá (trọn gói) theo nhu cầu tại các thời điểm khác nhau.

Mục đích: Giúp cho các đơn vị có nhu cầu tổ chức giải đấu có cái nhìn tổng thể về kinh phí tổ chức một giải đấu.

Cách thức thực hiện: Liên hệ các đơn vị có nhu cầu tổ chức giải đấu để báo giá, giới thiệu các gói sản phẩm tổ chức các giải đấu để phù hợp với các trường

ĐH thành viên, khoa trực thuộc hoặc các đơn vị có nhu cầu tổ chức giải đấu thể thao cho CB, GV, SV và người lao động mình.

Biện pháp 10. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo qua mạng xã hội, truyền thông internet.

Mục đích: Quảng bá các gói dịch vụ và tận dụng mạng xã hội để quảng cáo về cơ sở vật chất được tổ chức hoạt động TDTT có nguồn thu.

Cách thức thực hiện: Tận dụng các phần mềm mạng xã hội hiện nay để quảng cáo, tuyên truyền như: Facebook; Zalo; Instagram; Tick tock;... để đăng các bản tin về các gói sản phẩm, các cơ sở vật chất có khai thác tạo nguồn thu hoặc có thể lập các trang Fanpage; web để sử dụng trong quả bá, truyền thông.

Biện pháp 11. Tổ chức các sự kiện TDTT cho nhiều đối tượng khác nhau.

Mục đích: Đa dạng hóa các giải đấu, các môn thể thao khác nhau và tạo nhiều gói sản phẩm trong tổ chức sự kiện TDTT.

Cách thức thực hiện: Phối hợp với các đơn vị khác nhau trong và ngoài ĐH Huế để tổ chức các sự kiện TDTT cho nhiều đối tượng như: CB, GV, SV và người tập TDTT.

3. Kết luận

Tại ĐH Huế việc sử dụng các dịch vụ thể thao rất hạn chế, các trường ĐH thành viên và đơn vị trực thuộc cơ sở vật chất còn ít, đáp ứng chưa tốt, nên việc khai thác sử dụng cũng không nhiều. Các giải đấu thể thao được tổ chức cho CB, GV và SV chưa phong phú, nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách, chưa có nhiều nhà tài trợ tham gia vào các hoạt động TDTT và các giải đấu. Đồng thời, các gói dịch vụ chưa được triển khai và đặc biệt là chưa có đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức các giải đấu.

Tài liệu tham khảo

1. Dương nghiệp Chí (2004), *Đo lường thể thao*, NXB TDTT, Hà Nội.
2. Lê Anh Thơ, Đông Văn Triệu (2000), *Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trong trường học*, NXB Thể dục thể thao, Hà Nội.
3. Nguyễn Đức Văn. (2008). *Phương pháp thông kê trong thể dục thể thao*, NXB Thể dục thể thao, Hà Nội.
4. Phạm Viết Vượng. (2000). *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, NXB ĐH quốc gia, Hà Nội.
5. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2022 của Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế, Huế.